

บทคัดย่อ

ศิลปินนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการคิดกระจัดปีของ
อาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ตลอดจนศึกษาชีวประวัติและผลงานของอาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

วิธีการดำเนินการศึกษาเป็นการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากอาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
จัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และวิเคราะห์ จากนั้นนำเสนอรูปแบบความเรียงและจัดทำเป็น
รูปเล่มศิลปินนิพนธ์

จากการศึกษาพบว่าอาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน เริ่มหัดกระจัดปีเป็นครั้งแรกจากครูมนตรี
ตราโมท ก่อนที่จะมาเรียนอย่างจริงจังกับครูกลม เกตุศิริ ปัจจุบันอาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
และได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้สร้างผลงานด้านการประพันธ์เพลงไทยไว้
จำนวนมาก ได้แก่ ระเบียบวาทะ คำขวัญ ระเบียบวาทะ คำขวัญ ระเบียบวาทะ คำขวัญ และผลงานด้านการบรรเลง
ดนตรีไทยที่สำคัญ เช่น ร่วมงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
เป็นองค์ประธาน ฯลฯ และมีผลงานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอีกมากมาย
นับว่าอาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยอีกท่านหนึ่ง
ที่ควรแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง สำหรับกระบวนการในการฝึกคิดกระจัดปีเบื้องต้นของ
อาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน พบว่าท่านได้ยึดแนวทางการสอนตามหลักการเรียนการสอน
ของดนตรีไทยทั่วไป โดยมีการแบ่งกระบวนการในการฝึกคิดกระจัดปีเบื้องต้นออกเป็น 8 ขั้นตอน
ได้แก่ การเทียบเสียง ทำนองในการบรรเลง การจับคันทวนและวิธีการจับไม้ดีด การดีดสายเปล่า
การวางนิ้วและการไล่เสียง การรวมนิ้วดีด การสะบัด และเพลงที่ใช้ในการฝึกคิดกระจัดปีเบื้องต้น
คือ เพลงแขกบรเทศ 2 ชั้น และเพลงแป๊ะ 3 ชั้น กระบวนการในการฝึกคิดกระจัดปีเบื้องต้นของ
อาจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อนนี้ เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎี และมีทักษะถูกต้องตามหลักการปฏิบัติการคิดกระจัดปีเบื้องต้น และ
สามารถใช้พื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับสูงขึ้นไป